

Số: /PGDDĐT-THCS

Đàm Hà, ngày tháng 01 năm 2025

V/v tăng cường bảo đảm an ninh trật tự,
an toàn giao thông; phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước cho học sinh
trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ và
Lễ hội Xuân 2025

Kính gửi: Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trong huyện.

Thực hiện Công văn số 187/SGDDĐT-VP ngày 20/01/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh “V/v tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025”, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện các nội dung **trước, trong và sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025**, cụ thể như sau:

1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)

Thực hiện các phương án đảm bảo ANTT dịp nghỉ Tết, phân công lãnh đạo, các bộ phận có liên quan trực 24h/24h trong thời gian các ngày nghỉ; thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng thông tin lành mạnh trên mạng xã hội (Zalo, facebook ...) cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên.

Triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát học sinh để tránh khỏi tác động tiêu cực từ các thông tin không lành mạnh trên internet; tuyệt đối không đưa tin hoặc chia sẻ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm tự phòng ngừa đối với các phương thức, thủ đoạn của các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động trên không gian mạng, tội phạm tin dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động tệ nạn xã hội, cờ bạc, cá độ bóng đá, gian lận thương mại, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong dịp tết Nguyên đán.

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng học sinh và phối hợp cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ học sinh của đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các yếu tố, nguy cơ vi phạm pháp luật của học sinh, học viên.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhất là công an địa phương trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp tết Nguyên đán (*cờ bạc, uống rượu bia gây rối đánh nhau, trộm cắp,...*).

Khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự và an toàn; các tình huống bất thường xảy ra cần báo ngay cho lực lượng công an địa phương xã, phường, thị trấn hoặc công an huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị đứng chân để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời.

2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển bằng nhiều hình thức

phù hợp với tình hình thực tế.

Rà soát xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, kiểm tra, đánh giá hàng tuần, trước và sau khi học sinh nghỉ tết Nguyên đán việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về ATGT năm học 2024-2025.

3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Kiểm tra hệ thống cây xanh, mái che, tường rào, cổng trường, phòng lớp học, các công trình đang sửa chữa (nếu có), ... để có phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tổ chức phổ biến, phân tích nguyên nhân các vụ đuối nước đã xảy ra đối với học sinh trong năm 2024 để cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh toàn trường biết, nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh dịp nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lễ hội Xuân 2025 và thời gian tiếp theo.

Thường xuyên nhắc nhở học sinh, đặc biệt là học sinh Tiểu học, THCS nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được rủ nhau đi chơi lễ, tết tham gia tắm sông, suối, biển khi không biết bơi hoặc không có người lớn đi cùng ... để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc về đuối nước có thể xảy ra.

Báo cáo đột xuất (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động tết Ất Tỵ năm 2025 để tổng hợp.

Các đơn vị triển khai thực hiện phải cụ thể: **“rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”**, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai để rút kinh nghiệm./.

Nơi nhận:

- TP, các PTP (c/đ);
- Như kính gửi (t/h);
- Công TTĐT;
- Lưu: VT, THCS2.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Giản Mạnh Tráng